

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, sáng ngày 8/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ...

Ngay sau phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận; còn 310 đại biểu đăng ký chất vấn, 15 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng chưa được chất vấn, tranh luận.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với phạm vi chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm

cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp khắc phục.

"Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Qua báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn

chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến, chưa được giải quyết dứt điểm hoặc còn khó khăn, vướng mắc, cần phải được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư quốc phòng. Đồng chí Ngô Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Bạc Liêu, Ninh Thuận.

Đối với dự thảo Luật Đầu tư quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận một số nội dung, quy định mới để nghị sửa đổi, bổ sung như: Tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư quốc phòng, nghĩa vụ và việc thay

đổi đăng ký hoạt động của tổ chức đầu tư tài sản; trình tự, thủ tục đầu tư tài sản, trong đó có tính đến một số loại tài sản đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tăng cường tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; trách nhiệm của người có tài sản đầu tư, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức đầu tư và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư tài sản.

Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để điều chỉnh trực tiếp về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nhất là luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; đồng thời, để thống nhất với các luật ban hành trong thời gian qua quy định về vấn đề này như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp..., hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong tình hình mới, bảo đảm tinh thần nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

VỤ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm phương thức hoạt động quy mô, tinh chất phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất là thực hiện Đề án 06; an toàn phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt cao so với toàn quốc. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Đề án của Bộ Công an, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an Thái Bình đạt và vượt 52/55 chỉ tiêu do Bộ Công an giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, nội dung công tác, đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và trong năm 2024 để Công an Thái Bình tập trung triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn Bộ Công an và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuấn đã quan tâm hỗ trợ địa phương và lực lượng Công an Thái Bình thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, Công an Thái Bình đã có những bước chuyển biến

tích cực, bảo đảm tốt ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Công an Thái Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Thái Bình đạt được trên các lĩnh vực công tác trong thời gian qua, trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình cơ sở, bảo đảm tốt ANTT những tháng cuối năm, trước mắt là thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các vụ việc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) và khối cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh.

KHAI MẠC DIỄN TẬP...

(Tiếp theo trang 1)

khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; điều chỉnh quyết tâm; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; phê duyệt kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và thực hành tiến công địch đổ bộ đường không.

Cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bố trí hợp lực với quốc phòng - an ninh, chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, lãnh đạo, điều hành giữ vững an ninh chính trị, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng lực làm tham mưu của cơ quan quân

sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/11/2023. Đồng thời với diễn tập cấp huyện, các xã Hà Giang, Đông Dương, thị trấn Đông Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Bên cạnh nội dung diễn tập khung theo kế hoạch, các xã còn tham gia thực binh chung huyện, tiến công địch đổ bộ đường không.

NHIỀU ĐỔI MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

đời sống xã hội như chương trình "Mẹ đỡ đầu", giao lưu dân vụ, mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Đối ngũ cán bộ từ tỉnh tới cơ sở luôn phát huy hết năng lực bản thân, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương Hội, đặc biệt quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ yếu thế, khuyết tật, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo hội LHPN các tỉnh, thành phố trong cụm tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ và phong trào phụ nữ thời gian qua, đồng thời bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023 để nghị Trung ương Hội khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023, đồng thời thông nhất với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 các đơn vị đã đề ra. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật mới liên quan đến phụ nữ. Quan

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản trao bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chiều ngày 8/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với đoàn công tác Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn về nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí trong đoàn công tác và đại biểu của tỉnh tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy nguồn lực văn hóa, con người Thái Bình trong thời kỳ mới; các nội dung liên quan đến chuẩn hóa các tiêu chuẩn của

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm của tỉnh và vấn đề đặt ra hiện nay; vấn đề số hóa nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tránh bệnh hình thức; phát triển đảng viên trong các khu công nghiệp, tổng kết kinh nghiệm và vấn đề đặt ra hiện nay; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, tổng kết hiện nay như: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác giáo dục, quản lý đảng viên; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Đồng chí cũng khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó nhấn mạnh quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức. Đặc biệt là phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, từ đó khơi nguồn sức mạnh trong nhân dân, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, trưởng đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình,

chủ đạo của tỉnh dành cho đoàn. Đồng chí bày tỏ ấn tượng sâu sắc về truyền thống cũng như các bước phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có nhiều bước đi đột phá mang lại nhiều kết quả ấn tượng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới... Qua buổi làm việc và khảo sát thực tế tại Thái Bình, đoàn đã có thêm nhiều tư liệu quý để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tổng kết thực tiễn theo các nghị quyết của Đảng. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự cộng tác, hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả mà tinh thần Thái Bình dành cho Tạp chí Cộng sản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ khoa học thời gian qua; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tiếp tục đạt kết quả nhiều thành công trong thời gian tới, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn đã trao bằng khen của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành các ấn phẩm in của Tạp chí Cộng sản từ năm 2021 - 2023.

Trước đó, đoàn đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã khảo sát thực tế tình hình phát triển trong khu vực doanh nghiệp; mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi số; mô hình phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

ĐÀO QUYÊN

TẬP TRUNG THỰC HIỆN HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; tiến độ thực hiện cơ chế, chính sách tích tụ, tập trung đất đai. Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự họp.

NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028.

Đến nay, toàn tỉnh có 130 xã đăng ký lắp đặt hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê" với tổng chiều dài 1.145,7km; trong đó, 42 xã đăng ký thí điểm thực hiện lắp đặt diện năng lượng mặt trời được UBND tỉnh phê duyệt, lắp đặt được 101,4km trong tổng số 591,5km đăng ký; 88 xã đăng ký lắp đặt diện chiếu sáng, đã và đang lắp đặt 264,8km trong tổng số 554,2km đăng ký. Một số huyện đang triển khai hướng dẫn thực tế thanh quyết toán cho các xã đã hoàn thành lắp đặt.

Về tích tụ, tập trung đất đai, đến tháng 7/2023 toàn tỉnh có 1.968 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai với tổng diện tích 8.045,4ha (trong sản xuất trồng trọt), bình quân 4,08ha/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trong đó, 133 hộ tích tụ, tập trung đất đai với quy mô trên 10ha. Các hình thức tích tụ chủ yếu là thuê, mượn ruộng; chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất trồng trọt giảm chi phí đầu vào khoảng 2,6 triệu đồng/ha, thuận lợi thực hiện đồng bộ cơ giới hóa các khâu sản xuất, bảo đảm chất lượng, mẫu mã nông sản...

Việc triển khai cơ chế, chính sách thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê" và tích tụ, tập trung đất đai được thực hiện tương đối đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện các cơ chế, chính sách cũng còn nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm so với đăng ký.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đồng bộ thí điểm, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ chương trình "Thấp sáng đường quê" và tích tụ, tập trung đất đai.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình "Thấp sáng đường quê" và tích tụ, tập trung đất đai là hai chủ trương lớn, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để tạo chuyển biến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các cơ chế, chính sách, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các cơ chế, chính sách hỗ trợ chương trình "Thấp sáng đường

quê" và tích tụ, tập trung đất đai; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến các xã, phường, thị trấn để người dân biết, hiểu, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong triển khai thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức, triển khai. Cùng với đó, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu để ra các giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh.

Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê", đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, sửa đổi những nội dung bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; phân cấp triệt để cho các huyện, thành phố trong việc quản lý, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND bảo đảm người dân tiếp cận được với cơ chế, chính sách, tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

LƯU NGÂN - NGUYỄN THỜI